
sþ. 855. Fyrirspurn [495. mál]
til heilbrigðisráðherra um förgun hættulegs efnaúrgangs.

Frá Kristínu Einarsdóttur.

1. Hvaða reglur eru nú í gildi hér á landi um förgun hættulegs efnaúrgaogs?
2. Hver sér um kynningu á þeim reglum sem í gildi eru?
3. Hvernig er háttað eftirliti með því að eftir reglunum sé farið?
4. Hvar eru helstu förgunarstaðir fyrir hættulegan efoaúrgang?


